



๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่มท ๐๓๑๐.๒/ว ๘๔๒๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบการกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) และได้แจ้งอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการซึ่งระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้รับข้อมูลกรณีบางจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้ดำเนินโครงการไปบางส่วนแล้ว ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในส่วนที่ดำเนินการ ไปแล้ว และจำเป็นต้องเบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการฯ เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ยังไม่มีผลบังคับใช้ และหมู่บ้าน/ชุมชนบางแห่งยังไม่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ตามคู่มือฯ อย่างชัดเจน ทำให้การคัดเลือกและจัดทำโครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้อำเภอแจ้งหมู่บ้าน/ชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินโครงการฯเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ ซึ่งหากมีผลบังคับใช้ กรมการปกครองจะแจ้งให้ทราบ

๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของอำเภอศึกษาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนและแนวทาง ที่กำหนดในคู่มือฯ ให้ละเอียดชัดเจน รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๓. การพิจารณาอนุมัติโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ ให้คณะกรรมการบริหารงาน (กบอ.) พิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือฯอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการที่ได้จากการประชุมประชาคม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” โดยทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล หรือจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยันธ์ จิรศักดิ์สุนทร)

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐-๗๗๒๗-๒๕๘๖

www.dopasurat.go.th